

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๑.๑/๒๐๙

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ CTBTO On - site Inspection Regional Introductory Course (OSI - RIC24)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๓๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ CTBTO On - site Inspection Regional Introductory Course (OSI - RIC24) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะตัวแทนของประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกของ CTBTO PrepCom ตอรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ CTBTO On - site Inspection Regional Introductory Course (OSI - RIC24) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับการประชุมดังกล่าว และอนุมัติให้เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในหนังสือตอรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวไปยัง CTBTO PrepCom

๒. เห็นชอบหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำที่มีใช้สารัตถะสำคัญของหนังสือแลกเปลี่ยนให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความคุ้นเคยในการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจ ณ ที่ตั้ง (On - Site Inspection) และเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิก และเอเชียตะวันออกไกล ในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจ ณ ที่ตั้ง ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ

/สมาชิก...

สมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๓ ประเทศ และที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ CTBTO PrepCom แล้ว จำนวน ๓ ครั้ง ประกอบกับร่างหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ CTBTO OSI - RIC24 ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต และไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ โดยการดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐๖๒๒๐ ๒๒๖๒๒๐

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒/๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๙๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๒๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th